





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

4 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>แก้ปัญหาหาเสฟติด</p> <p>1. พ.ร.บ.กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, postjung)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เผยข้อสั่งการที่ประชุม ส.ส.พรรคเพื่อไทย ให้เร่งเดินหน้าทำผลงานออกมาให้ประชาชนเร็วที่สุด งานดำเนินการต่อเนื่องอยู่แล้วต้องทำต่อไป ส่วนนโยบายกัญชาที่พรรคภูมิใจไทยแถลงว่าจะเดินต่อ ให้รอแถลงต่อรัฐสภา</p> <p>- นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทย เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ต้องรอดูในคำแถลงนโยบายของรัฐบาล เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาใดๆ</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย กล่าวว่า นโยบายกัญชาระบุชัดเจนว่าจะออกเป็น พ.ร.บ. ก็เป็นไปตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน ได้เคาะไว้เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกฯ</p> <p>2. ร้องปลูกกัญชาใกล้โรงเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, โทนครแส, amarintv, one31, gmm25, thaipbs, headtopics, ch3plus)</p> <p>- เจ้าของโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร้องเรียนหลังได้รับผลกระทบจากกลิ่นคล้ายแอมโมเนีย บริเวณตึก 4 ชั้น 3 คูหา ซึ่งเป็นโรงปลูกกัญชาติดกับโรงเรียน กระทบต่อเด็กนักเรียนอนุบาลจำนวน 120 คน เพราะต้องดมกลิ่นทุกวันอย่างน้อย 5 ชม. โดยบริษัทดังกล่าวได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข ให้จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- เจ้าของสวนกัญชากลางเมืองมุกดาหาร ตัดสินใจขนต้นกัญชาออกจากตึกแล้วกว่า 800 ต้น</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รัฐมนตรี ครม. แพทองธาร ชินวัตร 1</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, TPBS, Ch3, เดลินิวส์, BBC, PPTVHD36, สน.ข่าวอิสรา, เนชั่นทีวี, NBT)</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดยน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจำนวน 35 รายชื่อ โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายเดชอิศม์ ขาวทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>สภากร่างก.ม.งบปี 68</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thestandard, linetoday, newtv.)</p> <p>- ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 20 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท ปรับลด 7,824,398,500 บาท โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของการใช้จ่าย เพิ่มงบประมาณตามความเหมาะสมให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลง 2 รายการ คือ 1.การเปลี่ยนงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง ซึ่งได้ปรับลดงบประมาณที่หมดความจำเป็นหรือชะลอการดำเนินการได้ จำนวน 3.5 หมื่นล้านบาท และ 2.เปลี่ยนแปลงงบประมาณของสป.สธ. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จำนวน 501 ล้านบาท เป็นงบของ อปท. เพื่ออุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และ รพ.สต. 47 แห่ง</p>	
<p>ขบวนการแพทย์ชนบท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>-ศ.นพ.ประเวศ วะสี ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซปี 2524 เผยที่มาขบวนการแพทย์ชนบท เจ้าของรางวัลรางวัลรามอนแมกไซไซ ประจำปี 2567 โดยการทำงานในชุมชนทำให้แพทย์ชนบทเข้าใจระบบ การจัดการ และรู้ความจริง เมื่อแพทย์เข้ามาทำงานในส่วนกลางจึงสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้ ขณะที่แพทย์เฉพาะทางมีความเป็นเลิศทางวิชาการไม่เข้าใจระบบและการจัดการไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้ จึงใช้คำว่า From Community to Policy หรือจากชนบทสู่นโยบาย เช่น เมื่อมีนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มี สปสช. เป็นผู้จัดการ คนจนทั้งประเทศได้รับประโยชน์มหาศาล รวมทั้งประเทศไทยมีการปฏิรูประบบสุขภาพ สามารถสร้างระบบสุขภาพที่ดีและมีชื่อเสียงระดับโลก จากความร่วมมือของ 7 องค์กรอิสระ รวมเป็น 8 ส. การได้รับรางวัลครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทยควรเฉลิมฉลองเพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวโลกเรียนรู้</p>	
<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>1.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., คมชัดลึก, มติชน, ไทยโพสต์, INN, ch7, ch3plus, thestandard)</p> <p>- นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุม ครม. ถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ว่า มีข้อสั่งการให้ ผวจ.และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหาย เรื่องการฟื้นฟูจะสั่งการในที่ ครม.เร่งดำเนินการโดยเร็ว โดยจะเซ็นงบฯ กลางเพื่อเป็นงบฯ อุดหนุนให้ดำเนินการได้ ส่วนกรณีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น รัฐบาลเห็นว่าถึงเวลาที่ควรจะหยิบยกมาหารือกับผู้เกี่ยวข้องก่อนเสนอ ครม. เพราะมีความเห็นที่แตกต่างกัน</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวถึงการเสนอสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ว่า ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานของภาครัฐ แต่ควรหาผู้รู้มาตัดสิน ได้ขอให้ สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติหาหน่วยงานกลาง เช่น ธนาคารโลก มาวิเคราะห์ข้อมูลว่าต้นน้ำเสียหายอย่างไร ทั้งนี้ กลุ่มที่ต่อต้านสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นทุกครั้งที่มีกระแสใจแคบเกินไป จะทำให้แก้ปัญหาไม่ได้ ยืนยันเขื่อนแก่งเสือเต้นผลิตไฟฟ้าได้ตามหลักการ มีความเหมาะสมผลิตไฟฟ้า มีแรงผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาก เมื่อนำไปขายสามารถแบ่งเงินชดเชยให้คนที่ได้ แม้ได้รับความเสียหายแต่ได้รับการชดเชยจากรายได้ตลอดชีวิต จึงควรหันหน้าคุยกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผย กรมฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 1 ส่งทีมเอ็มเสิร์ท เข้าสำรวจความเสียหายของ รพ.น่าน สสอ.น่าน รพ.สต.ม่วงดีดี อ.ภูเพียง จ.น่าน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ได้ดำเนินการตรวจเช็ค พร้อมให้การช่วยเหลือ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้โดยเร็ว นอกจากนี้ยังพบว่ามี อสม. เขตสุขภาพที่ 1 ได้รับผลกระทบมากกว่า 2,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นด้านทรัพย์สิน ส่วนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ จ.สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก และอุตรดิตถ์ เบื้องต้นยังไม่พบสถานบริการสาธารณสุขได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ได้กำชับให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ภาคเหนือ ติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมกำลังคน สิ่งของ กรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมส่งทีมเอ็มเสิร์ทช่วยเหลือสถานพยาบาลในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage, thailandplus)</p> <p>- นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์ และผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผย สถาบันฯ ได้นำเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ของเล่นเสริมพัฒนาการ สมุดเครื่องเขียน ตุ๊กตา มอบให้กับเด็กและครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับครอบครัวและเด็กๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคเหนือ จำนวน 300 ชุด พร้อมให้คำแนะนำการดูแลป้องกันโรคที่เสี่ยงติดเชื่อได้ เช่น โรคตาแดง โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู และการถูกแมลงกัดต่อยได้ ควรหมั่นดูแลสุขอนามัยสม่ำเสมอ หากเด็กป่วยควรรีบพาไปพบแพทย์</p> <p>2.โรคฉี่หนูระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า, ผจก., sonhdhitalk, thaireference, Chiangraireport, topnews)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายทงเกียรติ สิงห์แก้ว อายุ 56 ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านห้วยเคียนเหนือ ต.ต้า อ.เมือง จ.พะเยา ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมท้ายหมู่บ้านที่ติดกับน้ำแม่อิงและกว๊านพะเยาจนติดโรคฉี่หนู เข้านอนพักรักษาตัวที่ รพ.พะเยา เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 67 และเสียชีวิตลงในวันที่ 3 ก.ย.67 ทางญาติจึงนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดห้วยเคียนเหนือ หมู่ 1 ต.ต้า อ.เมืองพะเยา</p> <p>- นายอาจงค์ เพียรคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ต.ต้า กล่าวฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณสุขเข้ามาดูแลชาวบ้านและผู้นำ ที่ถูกน้ำท่วมเพื่อจะแก้ไขและป้องกันโรคฉี่หนู เนื่องจากบริเวณรอบกว๊านพะเยามีน้ำท่วมซึ่งเป็นเวลานานอยากให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านห้วยเคียนเหนือที่เสียชีวิตจากโรคฉี่หนูเป็นตัวอย่าง อย่าให้มีรายอื่นอีก</p> <p>3.เตรียมป้องกันน้ำท่วม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>-นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่ 6 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัดเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ ทั้งนี้ จากการคาดการณ์อีก 1-7 วันข้างหน้า วันที่ 9 ก.ย. น้ำจะไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ ประมาณ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และน้ำจากลำน้ำสาขาประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอัตราการระหว่าง 1,400-1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 25-40 ซม. ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองโพงผอง จ.อ่างทอง คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และแม่น้ำน้อย ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนริมแม่น้ำ ทั้งนี้ หากน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะแจ้งให้ทราบต่อไป</p> <p>กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศว่า ช่วงวันที่ 3-7 ก.ย. ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ อาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนพายุโซนร้อน "ยาจิ" (YAGI) ที่ปกคลุมประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะเคลื่อนสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนช่วงวันที่ 3-4 ก.ย. และจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรง และพายุไต้ฝุ่นตามลำดับ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่ 7-8 ก.ย. โดยไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>-สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน 1,498 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลกระทบให้แม่น้ำน้อย คลองสาขาต่าง ๆ ที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา ผักไห่ บางบาล บางไทร และพระนครศรีอยุธยา ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 6,031 ครัวเรือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า , ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>-นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าฯนนทบุรี เรียกหน่วยงานในจังหวัดประชุมรับมือสถานการณ์น้ำ 2 ก.ย.นี้ หลัง สทช.แจ้งเตือนเพิ่มการระบายน้ำลงเจ้าพระยาเพิ่ม พร้อมให้เฝ้าระวังช่วง 30 สิงหาคม-5 กันยายน 2567 หากมีการระบายน้ำเพิ่มตั้งแต่ 1,800 ลบ.ม./วินาที ด้านเทศบาลนครนนทบุรีตั้งศูนย์ป้องกันน้ำท่วมแล้ว</p> <p>-ด้านนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกเสริมแนวกระสอบทรายในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจุดเสี่ยงหลายจุด รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มอีกนับ 10 เครื่อง เนื่องจากเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุน ประกอบกับเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำมาเป็นจำนวนมาก อาทิ ทำนายนนทบุรี ท้ายซอยบ่อนไก่ ชุมชนวัดนครอินทร์ หน้าสภ.เมืองนนทบุรี หน้าร้านริมฝั่ง มหาวิทยาลัยมหาดไทย จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วัดแคนอก ชุมชนวัดท่าหนักใต้ วัดปากน้ำ ชุมชนตลาดขวัญ</p> <p>ด้านนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บรรจุถุงกระสอบทราย เพิ่มอีกจำนวน 4,500 กระสอบ เพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย นำไปเสริมแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สูงขึ้นอีก เนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มประกอบกับน้ำทะเลหนุน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คลัสเตอร์ยอดง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, mcot, hfocus, thailandplus, TNN, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหามันตรรายจากพิษเมทานอล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม เป็นประธาน และกล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือผลการสอบสวน ซึ่งพบว่าหลายขั้นตอนเข้าข่ายการกระทำความผิด โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตเหล้าปลอมที่มีการนำสารเมทานอลที่มีพิษร้ายแรงมาทำเป็นเหล้าเถื่อน และย้ำให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต โดยเฉพาะการนำเมทานอลมาผลิตเป็นยาตองและเหล้าปลอม อย.จะเข้มมาตรการให้ผู้ประกอบการแจ้งสูตรส่วนประกอบที่ชัดเจน ตรวจสอบการปนเปื้อนและแหล่งที่มา มีบันทึกการผลิตที่ชัดเจน และจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิต นำเข้าจำหน่าย หากพบผิดมาตรฐานจะแจ้งเตือนภัย เรียกคืนสินค้า พร้อมทั้งให้ ปชช.รับรู้ถึงอันตรายจากการดื่มสุราที่ไม่มีแหล่งผลิตที่ชัดเจน ทั้งนี้ กรมการแพทย์รายงานตั้งแต่ 22 ส.ค.-3 ก.ย. 67 มีผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากเมทานอลทั้งหมด 44 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 8 ราย รักษาหายแล้ว 31 ราย และยังอยู่ระหว่างการรักษาอีก 5 ราย ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.67 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ และในวันที่ (3 ก.ย. 67) ได้ปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ ร.พ.นพรัตนราชธานีแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, INN, mcot, topnews)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.เกรียงไกร นามโสง ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลสรุปสถานการณ์ผู้ป่วยเลือดเป็นพิษเฉียบพลัน จากการดื่มสุราเถื่อนผสมเมทานอล และแถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่ รพ.นพรัตนราชธานี โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอยู่ในรพ.ทั้งสิ้น 44 ราย กลับบ้านแล้ว 30 ราย เสียชีวิต 8 ราย เหลือผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย เป็นกลุ่มสีแดง 4 ราย สีเหลือง 1 ราย และสีเขียว 1 ราย คาดจะกลับบ้านได้เร็วๆ นี้ โดยผู้ป่วย 30 รายที่กลับบ้านแล้ว แพทย์จะนัดดูอาการช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ส่วน กทม. จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วย ซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีอาการรุนแรงเรื่องสายตา รวมถึงจะปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน แต่ยังคงมีออร์รุ่มสถานการณ์เนื่องจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และจะอัปเดตสถานการณ์ผู้ป่วยที่อยู่ในระบบอีก 6 รายต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ เพิ่มเติมสื่อ เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับที่ .. พ.ศ. กล่าวถึง สถานการณ์ผู้ป่วยสงสัยภาวะพิษจากสุราเถื่อน ว่า คณะกรรมาธิการฯ มีมติเชิญอธิบดีกรมการแพทย์ ตัวแทนกรมสรรพสามิต และผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันในอนาคต รวมทั้งพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินการกับการผลิตและการขายเหล้ายาตองผสมเมทานอลที่เป็นเหตุให้ผู้บริโภคถึงแก่ความตาย รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วย และการบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>MOU ร่วมผลิตแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bluechipthai, acnews, headtopics, thecoverage, tnn, mitihoon, true, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และรองศ.ดร.จรัสศักดิ์ จิยะจันทร์ อธิการบดี ม.เวสเทิร์น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสมทบในการผลิตแพทย์ เพื่อเพิ่มเติมแพทย์เข้าสู่ระบบสาธารณสุข ลดปัญหาขาดแคลน และรองรับความต้องการด้านสุขภาพ โดยร่วมกันพัฒนาตลอดกระบวนการทั้งหลักสูตร บุคลากรผู้สอน การคัดเลือกและพัฒนาบัณฑิต ตลอดจนการประเมินผล</p>	
<p>เร่งอัปสเกลพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (opt-news, thecoverage, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ สธ. ว่า สธ. ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นหนึ่งนโยบายหลัก เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริการประชาชนให้เหมาะกับยุคสมัย โดย รมว.สธ. ได้มอบนโยบายการผลักดันระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศ มีประเด็นสำคัญ คือ 1.ให้สธ.เป็นหน่วยงานหลักด้านสุขภาพดิจิทัล มุ่งเน้นบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน 2.เร่งพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สาธารณสุข 3.สร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อระบบสุขภาพดิจิทัล โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4.สนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสุขภาพดิจิทัล และ 5.ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ขับเคลื่อนนโยบาย</p>	
<p>ASOCIO Awards 2024</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย สธ.มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายหลักของรัฐบาล คือ การยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ส่งผลให้ได้รับการเสนอชื่อในการพิจารณารางวัล ASOCIO Award ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรของประเทศสมาชิกของสมาพันธ์ ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization) โดย สธ. ได้รับรางวัลทั้ง 2 สาขา คือ Health Tech Award จากโครงการ Financial Data Hub และ Environmental, Social & Governance Award จากโครงการ Health Rider เตรียมรับรางวัลในการประชุม ASOCIO Digital Summit 2024 วันที่ 7 พ.ย.นี้ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น</p>	
<p>จับตา “โอมิครอน” สายพันธุ์ใหม่ XEC</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยถึงกรณีศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี (Center for Medical Genomics) ให้เตรียมพร้อมรับมือโควิด 19 สายพันธุ์ย่อยโอมิครอน XEC ที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าการระบาด ว่า ปัจจุบันไม่ได้มีความน่ากังวล แต่สิ่งที่สนใจและห่วงใยมากกว่าคือความรุนแรงของโรค ซึ่งยังไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นเหมือนสมัยการระบาดสายพันธุ์เดลต้าที่เชื้อมีความรุนแรงสูง ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบได้ ส่วนสายพันธุ์ย่อย XEC ยังไม่พบในประเทศไทย และมีระบบการเฝ้าระวังโรค โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะสุ่มตรวจหาสายพันธุ์ รายงานผลมายังกรมควบคุมโรค หากพบความผิดปกติสามารถตรวจจับได้ทันที ตอนนี้ที่น่ากังวลมากกว่าโควิด 19 คือ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดเชื้อไวรัส RSV ที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสูงในฤดูฝน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่าด้วย</p>	
<p>ฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, prd., NBT)</p> <p>- นพ.วิชาญ บุญกิติกร ผอ.กองระบาดวิทยา เผยอาการผู้ป่วยชายชาวยุโรปที่ติดเชื้อฝีดาษวานร เคสดวงปี รายแรกในประเทศไทย ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา ซึ่งยังคงเข้ารับการรักษายู่ใน รพ. ทางกรมควบคุมโรคได้ส่งทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญไปตรวจติดตามอาการพบว่าอาการดีขึ้นตามลำดับ ผื่นสะเก็ดตามร่างกายเริ่มหลุดออกเกือบหมดแล้ว จะเก็บตัวอย่างเชื้อส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งว่ายังมีเชื้อตามผื่นตามร่างกายอยู่หรือไม่ ก่อนที่จะอนุญาตให้ออกจาก รพ. ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้สัมผัสเสี่ยง 43 ราย เบื้องต้นทุกรายไม่มีอาการป่วยและยังไม่พบการติดเชื้อ ส่วนมาตรการควบคุมโรคยังคงเข้มงวดในด้านกักกันโรค ทั้งที่สนามบินและคลินิกทางเพศสัมพันธ์ โดยวันที่ 4 ก.ย. จะมีการประชุมทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญติดตามประเมินอาการโรคฝีดาษวานร ส่วนวันที่ 6 ก.ย. จะประชุมภายในของอนุกรรมการวัคซีน ทบพทวนข้อมูลของวัคซีนฝีดาษวานรที่มีอยู่ทั้งหมด ในการพิจารณาข้อบ่งใช้ของประเทศไทย ขณะที่ข้อมูลล่าสุด 3 ก.ย. ไทยยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ปี 2565-ปัจจุบัน 833 ราย</p>	
<p>เปิดซื้อเครื่องสำอางตั้ง ผสมปรอท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามนิวส์, ch7, thailandplus, linetoday)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ออย.ได้รับการประสานจาก สสจ. อุตรดิตถ์ พบเครื่องสำอางจากรถเร่ขายในจังหวัด แจ้งข้อมูลเครื่องสำอาง เหมยหยง อาร์เอ ครีมสมุนไพรสำหรับ (SEAWEED) EXTRAWHITENING & FACELIFT ผลการระบุ เลขที่ใบรับจดแจ้ง: 10-1-5971557 ซึ่งเป็นเลขที่ใบรับจดแจ้งที่ถูก ออย. ยกเลิกแล้ว ผลิตและจัดจำหน่ายโดย: เหมยหยง อาร์เอ เลขที่ 30 หมู่ 7 ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ผลิต MFD: 01/12/2023 หมดอายุ EXP: 01/12/2026 โดยผลทดสอบด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นพบสารปรอท ทั้งนี้ สสจ. ยโสธรได้ตรวจสอบสถานที่ผลิตตามที่แสดงบนฉลาก พบว่า ไม่ได้เป็นสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ไม่พบอุปกรณ์การผลิต ไม่พบผลิตภัณฑ์ เจ้าของบ้านให้การว่าไม่ได้ทำการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ผสมสารปรอท จัดเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ตามมาตรา 28 (4) ซึ่งผู้ใดผลิตเพื่อขาย นำเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมเตือนประชาชนให้เลิกซื้อเครื่องสำอางจากผู้มีแหล่งน่าเชื่อถือ</p>	
<p>อย. เข้ม มาตรการตรวจสอบผักและผลไม้นำเข้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย.ผลักดันนโยบายเฝ้าระวัง กำกับดูแล ผักผลไม้ นำเข้าอย่างเข้มงวดตามมาตรการ Hold test release เพื่อสกัดกั้นการกักผลไม้นำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ห้ามเข้ามาจำหน่ายในประเทศโดยเด็ดขาด พร้อมแนวคิด 1DAAN/1LAB/1DAY บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์การส่งตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ผ่านห้องปฏิบัติการ ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง ควบคุมการเจรจาการค้าร่วมภาคีเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความสะดวก รวดเร็ว ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย</p>	
<p>มะเขือบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p> <p>- เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์เตือนผู้บริโภคไม่นำลูกหรือดอกของต้นมะเขือบ้ามารับประทานเพื่อลดอาการติดเชื้อ ส่งผลรุนแรงต่อระบบประสาทและหัวใจ จะเกิดอาการตาพร่ามัว มึนงง ปวดศีรษะ ผิวหนังร้อน แดง กรณีได้รับในปริมาณมาก จะทำให้เกิดอาการวิกลจริต เพ้อ ตาแข็ง หายใจผิดปกติ อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต และในกรณีที่แก้พิษหายแล้ว จะยังคงมีอาการวิกลจริต ไม่สามารถรักษาให้หายได้</p>	
<p>ข้าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>- กรมอนามัย ชี้แจงประเด็นแนะนำกินเม็ดม้งคุดวันละ 1 กก. ช่วยรักษาอาการปวดเข้าได้ เป็นข้อมูลเท็จ โดยรายงานการศึกษาวิจัยในหลอดทดลองพบสารสกัดเมล็ดม้งคุดด้วยเมทานอล 70% สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย ได้ผลดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเปลือกผล และเนื้อผล ตามลำดับ</p>	
<p>MOU พัฒนาระบบสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ, medi)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. พร้อมคณะผู้บริหาร และคุณเมทธีว โคตส์ ผู้จัดการทั่วไป บจก.โรช ไทยแลนด์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาและดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับระบบสุขภาพในประเทศไทย เพื่อนำร่องแนวคิดและผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการลงทุนงบประมาณกับระบบสาธารณสุขในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชาวไทย</p>	
<p>กรม.ไฟเขียว 1.2 พันล้าน จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, การเงินการธนาคารออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- ที่ประชุม กรม. มีมติอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คค.เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับเด็ก 0-6 ปี เดือนละ 600 บาท จำนวน 1,302,466,400 บาท ซึ่งคค.นี้เป็นนโยบายระดับชาติ มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, hfocus)</p> <p>- ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี เผยถึงกรณีที่แพทยสมาคมอังกฤษเตือนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในคนอายุน้อย เป็นสัญญาณเตือนภัยคุกคามทางสาธารณสุข พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีกลิ่นหอมทุกชนิด และต้องเร่งจัดงบประมาณสนับสนุนการรณรงค์ให้ความรู้พิษภัยบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าที่ลักลอบขายอย่างผิดกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน เนื่องจากพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนใน 10 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 6 เท่า</p> <p>- ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เรียกร้องให้รัฐบาลไทยพิจารณาให้ครอบคลุมถึงทางเลือกนโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า ที่จะมิใช่ข้อเสนอจากคณะกรรมการวิชาการวิสามัญที่กำลังพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เนื่องจากมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทบูทรีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการวิสามัญ ทั้ง ๆ ที่กฎหมายบูทรีโลกหรืออนุสัญญาควบคุมยาสูบฯ ห้ามภาคีสมาชิกตั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบเข้าเป็นกรรมการ</p>	
<p>เชียงใหม่ซ่อมแผนเผชิญเหตุผู้ป่วยหลอนยาบุกโรงเรียนจับเด็กเป็นตัวประกัน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เนชั่นออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, lonetoday)</p> <p>- สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง กรณีมีผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงเรียนโกวิทอรัญ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุจริง</p>	
<p>หาดใหญ่เปิดอาคาร 'เมตตารธรรม ดร.สุธาสิณี' ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดอาคาร "เมตตารธรรม ดร.สุธาสิณี นิตีสาครินทร์" รพ.หาดใหญ่-นาหม่อม เพื่อใช้สำหรับพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็ง และญาติระหว่างรอการรักษา ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ สะดวกสบาย ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลอย่างครบวงจร สามารถรองรับผู้ป่วยและญาติที่มารับการรักษาได้มากกว่า 200 คน โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วม</p>	
<p>“รพ.สต.เมืองเพ็ญ” พัฒนา Care giver คัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นางบุษบา หรรพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เมืองเพ็ญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อยกระดับศักยภาพให้กับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) ในพื้นที่ ให้เป็น Care giver plus (CG plus) สามารถคัดกรองเบื้องต้น อาการที่เข้าข่ายเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ทันท่วงที ลดการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ผลการดำเนินการกว่า 1 ปี สามารถคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3 ราย และส่งต่อผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที ทำให้ผู้ป่วยทั้ง 3 รายกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ</p>	
<p>อาละวาดใน รพ.ตราด</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โทษกระแสด, เรื่องเล่าเช้านี้, สวพ.91, thaipbs, workpoint, amarintv, ch3plus, headtopics)</p> <p>-ชายชาวกัมพูชา วัย 43 ปี ป่วยจิตเวช ระหว่างรอคิวพบแพทย์จิตเวชประจำตัว แต่แพทย์ท่านนั้นได้ลาออกไปแล้ว ระหว่างรอคิวพบแพทย์ท่านอื่น จึงเกิดอาการคลุ้มคลั่งเดินไปที่ประตูห้องตรวจ ใช้มีดที่เพิ่งซื้อจากร้านหลัง รพ. ฟันประตูกระจกจนแตก และเดินหนีออกไปนอก รพ. จากนั้น จนท.ตร. ตามจับกุมใช้ปืนไฟฟ้ายิงจนล้มลง คมตัวไว้ได้ นำส่งรักษาที่ รพ.ตราด</p>	
<p>หม้อต้มแก๊สฝางมรณะ</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, thaipbs)</p> <p>-นายมงคล และนางนารี สามิภรรยา อยู่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ต้มสมุนไพรแก๊สฝางชงกับกาแฟยี่ห้อหนึ่ง ฝายสามีเกิดอาการชักเกร็ง ถูกนำตัวส่ง รพ.ศรีสะเกษ หลังจากนั้นภรรยาหมดสติ ชาวบ้านช่วยปั๊มหัวใจแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา แพทย์ตรวจพบสารพิษในร่างกายนายมงคลและผู้เสียชีวิต ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นสารอะไร</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ch7, ch3plus, bugaboo)</p> <p>-รศ.นพ. วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี (หมอหมู) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มศว. ระบุ แก๊สฝางเป็นสมุนไพรให้คุณประโยชน์มากมาย ข้อมูลทางการแพทย์ไม่พบว่าแก๊สฝางต้มดื่มกับกาแฟ จะทำให้เสียชีวิตได้ ต้องรอผลตรวจเลือดผู้ตายทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าสารที่เจอคือสารอะไร</p> <p>-น.ส.สุกานดา พุนดี หมอสมุนไพร เผย สมุนไพรแก๊สฝาง มีสรรพคุณบำรุงเลือด ลดหลอดเลือดอุดตัน บำรุงปอด มีโทษยับยั้งการแข็งตัวของเลือด และขับเลือด สตรีมีครรภ์ไม่ควรกิน ทั้งนี้ไม่ควรกินคู่กับกาแฟ เพราะทำให้เกิดการแสลงได้</p>	
<p>พ่ออุ้มลูกป่วยปอดอักเสบลงคอยาหมอเชียงใหม่</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ Thai PBS</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- จากกรณีพ่อที่อุ้มลูกสาววัย 1 ขวบลงดอยมารักษาในเมือง จ.เชียงใหม่ ผู้เป็นพ่อของเด็ก เล่าว่า ลูกสาวป่วยเป็นโรคปอดอักเสบเรื้อรัง ช่วงแรกเคยรักษาที่รพ. แม่ตื่น และรพ. อมก้อย ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน แต่รพ.ในพื้นที่ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอ จึงส่งต่อมายังรพ. สันป่าตอง ซึ่งอยู่ห่างเกือบ 100 กม. แต่ด้วยบ้านพักที่อยู่ในพื้นที่ อ.อมก้อย ซึ่งห่างไกลและค่อนข้างลำบาก ในการเดินทาง ที่ผ่านมามีญาติรถเพื่อนบ้านไปรพ. แต่ช่วงนี้มีฝนตกทำให้เส้นทางเข้าออกไม่สะดวก บางครั้งจึงต้องเดินเท้าลงมาจากหมู่บ้าน จนมีญาติมาพบและสอบถามพร้อมช่วยเหลือประสานหาที่พักระหว่างรอพบแพทย์</p>	
<p>ใช้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>-WHO เตือนการผสมข้ามกลุ่มสายพันธุ์ของไวรัสหวัดนก H5N1 ระหว่าง Clades 2.3.2.1c และ 2.3.4.4b ในกัมพูชา อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของไวรัส ด้านการแพร่กระจายและความรุนแรงของโรค</p>	
<p>ไม่พบความเชื่อมโยง การใช้มือถือกับมะเร็งสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3</p> <p>-องค์การอนามัยโลก (WHO) เผยแพร่งานวิจัยฉบับใหม่ ระบุว่า จากการตรวจสอบหลักฐานการวิจัย ชี้ว่า ไม่พบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งสมอง แม้ว่าจะมีการใช้โทรศัพท์พูดคุยติดต่อดูแลเป็นเวลานาน หรือกับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า 10 ปีก็ตาม</p> <p>ทั้งนี้ องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC) ระบุให้อุปกรณ์สื่อสารชนิดนี้อยู่ในหมวด 'สิ่งที่อาจให้ก่อให้เกิดมะเร็งต่อมนุษย์' ตั้งแต่ปี 2011 และได้เรียกร้องให้ปรับปรุงการจัดประเภทของโทรศัพท์มือถือใหม่ทันทีที่ข้อมูลล่าสุดนี้ออกมา ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2025</p>	
<p>ข่าวต่างประเทศ</p> <p>1. ญี่ปุ่นทดลองปรับลดวันทำงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thapbs, springnews)</p> <p>-รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพยายามแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ โดยชักชวนให้ผู้คนและบริษัทหันมาใช้การทำงาน 4 วัน/สัปดาห์มากขึ้น เพื่อดึงดูดแรงงานให้เข้ามาทำงานในระบบมากขึ้น จากการสำรวจระบุว่าการทำงานหนัก ไม่เท่ากับงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้บ่งชี้ว่าพนักงานจะมีส่วนร่วม ทั้งยังเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไปด้วย</p> <p>2. สวีเดนแนะนำลดเวลาอยู่หน้าจอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, mcof, linetoday)</p> <p>-หน่วยงานสาธารณสุขของสวีเดนออกคำแนะนำล่าสุด ระบุ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่ควรใช้เวลาหน้าจอดิจิทัลโดยสิ้นเชิง ขณะที่วัยรุ่นควรจำกัดเวลาการใช้หน้าจอสูงสุดไม่เกิน 3 ชม./วัน ควรเก็บโทรศัพท์และแท็บเล็ตไว้นอกห้องนอนเด็กในตอนกลางคืน และได้เรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีต่างๆ แสดงความรับผิดชอบมากขึ้นในการบรรเทาความเสี่ยงด้านสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน</p> <p>3. ใช้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight)</p> <p>-WHO เตือนการผสมข้ามกลุ่มสายพันธุ์ ของไวรัสหวัดนก H5N1 ระหว่าง Clades 2.3.2.1c และ 2.3.4.4b ในกัมพูชา อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของไวรัส ด้านการแพร่กระจายและความรุนแรงของโรค</p> <p>4. ไม่พบความเชื่อมโยง ระหว่างการใช้มือถือกับมะเร็งสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3)</p> <p>-องค์การอนามัยโลก (WHO) เผยแพร่งานวิจัยฉบับใหม่ ระบุว่า จากการตรวจสอบหลักฐานการวิจัย ชี้ว่า ไม่พบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งสมอง แม้ว่าจะมีการใช้โทรศัพท์พูดคุยติดต่อดูแลเป็นเวลานาน หรือกับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า 10 ปีก็ตาม</p> <p>ทั้งนี้ องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC) ระบุให้อุปกรณ์สื่อสารชนิดนี้อยู่ในหมวด 'สิ่งที่อาจให้ก่อให้เกิดมะเร็งต่อมนุษย์' ตั้งแต่ปี 2011 และได้เรียกร้องให้ปรับปรุงการจัดประเภทของโทรศัพท์มือถือใหม่ทันทีที่ข้อมูลล่าสุดนี้ออกมา ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2025</p>	